

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống
trong trường học, cơ sở giáo dục**

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng. Nhìn chung học sinh, sinh viên, học viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng; có ý thức chấp hành pháp luật; có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, học viên chưa có ý thức học tập tốt, có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống; tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên vẫn chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ; cùng với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập, sự phát triển của khoa học, công nghệ và những tác động tiêu cực của nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập, rèn luyện, sự hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên, học viên.

Để tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao sự hiểu biết và nhận thức cho học sinh, sinh viên, học viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, học viên ở các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; phát huy tính tích cực, khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến ở mỗi học sinh, sinh viên, học viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học, cơ sở giáo dục; đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các thầy giáo, cô giáo. Xây dựng hình ảnh “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy

manh phong trào thi đua “*Đạy tốt, học tốt*”, “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”, “*Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học*”. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh, sinh viên, học viên. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên, học viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn, giáo dục những quan điểm, suy nghĩ lệch lạc, thiếu chuẩn mực.

2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong trường học, cơ sở giáo dục, nhất là phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh, sinh viên, học viên.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong trường học. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “*Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030*” theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình “*Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030*” theo Quyết định số 311/QĐ-TTg, ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục chính trị, Lý luận chính trị,...; triển khai hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khơi dậy khát vọng cống hiến trong các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp cấp trung học, các hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa truyền thống, giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hoạt động đối thoại giữa cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo các nhà trường, giáo viên với học sinh, sinh viên. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các bộ môn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; nắm bắt kịp thời và trợ giúp, tư vấn tâm lý học sinh, sinh viên. Giáo viên, học sinh, sinh viên phải thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn minh khi sử dụng mạng xã hội; tích cực chia sẻ thông tin tốt, những tấm gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam.

Chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh, sinh viên; không để học sinh, sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong trường học. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống trường học và trong toàn xã hội; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học sinh, sinh viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và công tác giảng dạy lý luận chính trị, giảng dạy lịch sử địa phương trong trường học. Phát huy vai trò chỉ đạo, định hướng Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong hoạt động đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; kịp thời nắm tình hình, đề xuất giải pháp, tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhận thức chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên.

5. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 78-CT/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030*”; thường xuyên tổ chức các diễn đàn, các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống lịch sử của đất nước, địa phương với các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút học sinh, sinh viên tham gia, góp phần khắc phục, đẩy lùi các biểu hiện “nhạt Đảng, xa Đoàn” trong một bộ phận đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên hiện nay.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi có vấn đề phát sinh.

Chỉ thị này quán triệt, phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (b/c),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN, T79),
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ngành, MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Các Phó Chánh VPTU,
- Phòng TH VPTU,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thanh Hải